



## Bài toán GAY

Lê n. Diệp

Sử tích trâu cau đổi vua Hùng-Vương thứ 16 (?) chúng ta đều còn nhớ; câu chuyện sau đây liên-quan đến vị vua này ít người biết nên xin thuật lại để đố các bạn.

Năm đó chọn phò-mã cho nàng công-chúa út của ngài. Có khoảng 3000 thanh niên tham dự. Sau nhiều vòng loại dựa trên 22 bộ môn tối cần cho đời sống là: văn, võ, y, bác, âm, thực, đấu, bỏ, xoa, tổ, dâm, loạn, cảm, kỳ, thi, họa, si, nông, công, thương, binh và .... nhưng, còn lại 3 chàng: Kế tam lạng, người nửa cân (8 ounces = ½ pound) được vào chung-kết, trình-diễn trước vua.

Vì lâu ngày quên tên, xin tạm đặt 3 chàng tên A, B và C.

Năm bạng gỗ được đem ra cho 3 chàng xem: 3 bạng giống nhau có vẽ hình lá trâu, 2 bạng còn lại vẽ hình trái cau (xem hình).

Ban khảo-thí bảo A, B và C ngồi xuống thành hàng một: A ngồi đầu, B ngồi kế, C ngồi sau cùng (xem hình). Nhà vua lấy 3 bạng gỗ, móc vào lưng mỗi chàng một bạng rồi phân rằng:

"Bộ môn cuối cùng này là toán học (nên nhớ là theo Cu Chu-Văn-Mâu, trưởng Công-Chánh chỉ mới lập vào năm 1909; do đó vào lúc ấy rất ít người rành về môn này).

Điều-lệ như sau:

- Ai luận đúng mình đeo bạng gì được chọn làm phò-mã; hai người còn lại bị đẩy ra biên-cường đi lính đánh giặc cổ.

- Ai đoán mò hoặc luận ngang bướng bị xử lăng-trì vì tội khi quân."

Hàng thân "lớ lầu", tất cả đều lo sợ cho 3 chàng; một con ruồi bay, một tiếng thỏ dài cũng nghe thấy.

Mọi người đều cảm thấy cái bất công của ban giám-khảo; họ nghĩ là chàng C lo lot nhiều tiền nên được ngồi sau cùng, nhìn thấy bạng gỗ ở lưng 2 chàng kia mà suy, đoán được mình đeo bạng gì; Chàng B có lẽ lo hồi-ló ít hơn nên được ngồi giữa, chỉ nhìn thấy bạng của A; tội nhất là chàng A ngồi đầu không thấy bạng của hai người kia thì làm sao mà suy-đoán gì được?

Ba làn khói trắng tú tú bốc trên đỉnh đầu của 3 chàng chứng tỏ họ đang suy nghĩ kinh khủng lắm.

Một khoảng thời-gian đồ tăn bữa ăn, chàng A đứng dậy nói trúng phóc bạng gỗ của mình có hình gì với một lý-luận không ai bác, bẻ được. Chàng A được chắm đầu và 9 tháng 10 ngày sau sanh một hoàng-nam khôi-khinh. B và C bị gửi ra biên-cường sau này không còn ai biết tin tức gì.

\*  
\*  
\*

Xin các bạn nghiêm xem A đeo bạng gì và hẳn đã suy-luận ra sao mà không ai bác bẻ được? Bài giải đáp xin gửi cho tại ha: 8181 FAIRWAY Ct., NEWARK, CA. 94560, để đăng vào LTCC 18. Xin mời tác-giả đáp trúng và gia-đình một châu phở tại tề-gia trang, địa chỉ trên. Thân.